



สมีชชาสุขภาพแห่งชาติ

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ



## คำปาฐกถา

งานสมีชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

โดย นายแพทย์สำเริง แหยมกระโทก

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

## กราบนมัสการพระคุณเจ้า

ประธานกรรมการจัดสมีชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมาชิกสมีชชาสุขภาพแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมพิธีเปิดงานสมีชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” ในวันนี้

ปัจจุบันนี้ สถานการณ์รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มลภาวะสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ หรือแม้แต่กระทั่งวิถีคิดและการมองโลกของคนยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อวิถีและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่กระทบต่อสุขภาพของพวกเราทั้งสิ้น ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในทุกๆระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับสังคม รวมถึงปรับวิถีคิดการดำรงชีวิต และวิธีการทำงาน โดยมีเป้าหมาย คือ การเกิด “สังคมสุขภาวะ” ซึ่งเวทีสมีชชาสุขภาพแห่งชาติ นับเป็น

เวทีหนึ่ง...

เวทีหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเราได้กระตุ้นเตือนตัวเองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความเท่าทันสถานการณ์ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งนำข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในสังคมไทยที่ได้รับการยอมรับร่วมกันของทุกภาคส่วน

ในปีนี้มีประเด็นที่จะพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม ทั้งหมด ๔ เรื่อง ได้แก่

๑) การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้รายเอด โดยเน้นที่การสร้างความตระหนักของท้องถิ่นและชุมชน การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อใช้สารทดแทนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ การเผยแพร่ความรู้ และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยง

๒) วิถีเพศภาวะ เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าแนวคิดและวิธีการใหม่ของโลกยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับพลัง ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางเพศของทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และ ผู้หลากหลายทางเพศมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสุขภาวะของครอบครัว

๓) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง เป็นประเด็นที่มุ่งเน้นให้กลไกทุกภาคส่วน ร่วมกัน ในการพัฒนาระบบจัดการ รณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมะเร็งที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง การป้องกัน และการรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสม มีมาตรฐาน และระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

๔) ประเด็น...

๔) ประเด็นการจัดการเชิงระบบ สู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นประเด็นที่มุ่งจัดการระบบยาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ โดยเน้นที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีความสามารถในการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย

ประเด็นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่ใกล้ตัว และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสำเร็จ

สำหรับในปี ๒๕๖๓ นี้ จะมีการผลักดันให้มีวาระแห่งชาติร่วมกัน ใน ๒ เรื่องที่สำคัญ คือ ๑) อาหารปลอดภัยของประเทศไทย และ ๒) การสร้างสุขภาพของคนไทยในการออกกำลังกาย ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้เคยมีมติและขับเคลื่อนไปแล้วในการประชุมที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีจนมาถึงวันนี้ และขออวยพรให้การจัดประชุมครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทุกประการ